



# สหกรณ์ชุมชน

มั่นคง โปร่งใส ทันสมัย ให้บริการ

E-mail : ntbcoop@hotmail.com



**สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชนบทบุรี จำกัด โดย ท่านดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย**  
**ประธานสหกรณ์ฯ ลงนามเซ็นสัญญาจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์**  
**( Upgrade Version ) ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชนบทบุรี จำกัด**  
**กับ บริษัท โซเอ็ทโซลูชั่น จำกัด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2559**



## บทบรรณาธิการ

ระยะนี้ ใกล้ปิดภาคเรียนสุดท้ายของปี 58 บางโรงเรียนก็ปิดเทอมไปบ้างแล้ว ทั้งเด็กทั้งครูก็พอมีเวลาที่จะได้พักผ่อนบ้าง สำหรับครูคงต้องเตรียมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในการที่จะนำวิธีการใหม่ๆสู่การพัฒนาการศึกษา ในปีการศึกษาต่อไป การเปลี่ยนแปลงในวงการศึกษาระยะนี้ มีการเปลี่ยนแปลงหลายประเด็น ที่ครูจำเป็นต้องติดตาม เพราะเกี่ยวข้องกับตัวเรามากที่สุด โดยเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการขับเคลื่อน การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งในรายละเอียดนั้นท่านคงได้ทราบกันอยู่แล้ว ว่าปรับอะไร แก้อะไร และตั้งอะไร ผมคงไม่ต้องลงลึกในรายละเอียด และมีการปรับเวลาเรียนเปลี่ยนเวลารู้ นับว่าเป็น 2 เรื่องใหญ่ๆที่อยู่ในความสนใจในขณะนี้

ในอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันสงกรานต์ ซึ่งทุกคนก็เฝ้าหวังว่าจะไม่มีน้ำให้มาเล่นสาดน้ำกัน พูดง่ายๆว่าหมดสนุก เหลือเพียงรดน้ำอวยพรตามประเพณีเท่านั้น เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเหวตาดูเลยประหลาดฝนมาให้เสียจนน้ำนองอย่างเช่นที่ชลบุรี พูดถึงสงกรานต์ก็อดนึกถึงบรรพบุรุษอย่างพ่อ - แม่ ซึ่งนับได้ว่าเป็นบรรพบุรุษที่มีคุณค่า และใกล้ตัวเรามากที่สุด ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ เราก็ได้มีโอกาสไปกราบไหว้ รดน้ำขอพรจากท่าน หากท่านสิ้นชีวิตไปแล้วก็จะต้องทำบุญอุทิศให้ท่านตามคติความเชื่อและประเพณีจะอย่างไรก็ตามมันก็เป็น การแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตา ซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดี ในสังคมปัจจุบันคนมากขึ้น สังคมย่อมเปลี่ยนไปวัฒนธรรมก็เปลี่ยนตามไปด้วย ความเห็นแก่ตัวของสังคมก็มีมากขึ้น ดังนั้นวันสงกรานต์ก็น่าจะดึงสังคมกลับมาเป็นสังคมที่เอื้อเพื่อเกื้อกูลสร้างความรักความสามัคคีที่ต่อกัน การเห็นใจกันในสังคมซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง

ในยุคสมัยที่มีการแข่งขันกันสูง ในเมืองหลวงที่ต่างคนต่างอยู่เช่นนี้ เรามาแข่งกันมีน้ำใจให้ผู้อื่นดีกว่า

ในฉบับก่อนรับสงกรานต์ ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย ประธานสหกรณ์ฯ ได้แจ้งข่าวดีให้สมาชิกทราบในเรื่อง โครงการเงินกู้สุขใจ สมาชิกผู้ใดหนึ่งแสนบาท ผ่อนชำระ 36 งวด พร้อมลดเงื่อนไขอื่นๆลงมามาก รับเงินในวันรุ่งขึ้น ทันใจจริงๆ ส่วนในคอลัมน์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การลงทุนเพื่อชีวิต ของผู้จัดการมานัส บรรจงใหม่ รายงานจากห้องประชุมของท่าน ดร.ฉัตรชัย ธรรมนครบุรี รวมถึงทุกคอลัมน์ก็ล้วนแต่น่าอ่าน น่าติดตามทั้งสิ้น

ก่อนจากกัน ขออวยพรให้ท่านที่จะเดินทางกลับบ้าน หรือไปเที่ยวพักผ่อน ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ เดินทางด้วยความปลอดภัย และพบแต่สิ่งดีๆ ตลอดเส้นทาง สำหรับผู้ที่อยากหาความสงบ หรืออยากหาที่พักใจ เพื่อปลีกวิเวกในช่วงวันหยุดยาวนี้ ขอแนะนำให้ทำบุญตามประเพณี เคารพกราบไหว้ผู้ใหญ่ อยู่กับครอบครัวก็เป็นการประหยัดและออมไปในตัว ได้ทั้งบุญได้ทั้งการออมทรัพย์เห็นๆ ขนาด...อย่างนี้ใครว่าไม่ดีก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไร

**ขอให้มีความสุขสันต์ในวันสงกรานต์กับการที่ได้ทำหน้าที่ลูก**  
**ที่ดีต่อบรรพชน**

พบกันใหม่ฉบับหน้า

ปัญญา เนื่องฤกษ์



## ประธานแถลง

ดร.ชูชาติ กาญจนชนชัย  
081-533-8115

**เรียน** สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชนบทบุรี จำกัด ที่รักทุกท่านครับ ผมและคณะกรรมการกำลังดำเนินการพัฒนาสหกรณ์ฯของเราเต็มรูปแบบ เช่น การลดดอกเบี้ยเงินลง ซึ่งก็ลดลงไม่มาก สูงกว่าดอกเบี้ยของธนาคาร ที่สำคัญไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยและออกเงินเชื่อตัวใหม่ “เงินกู้สุขใจ” สมาชิกกู้ได้ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ผ่อนชำระ 36 งวด ลดเงื่อนไขอื่นๆลงมามาก สิ่งนี้ฟุ้งนี้รับเงินได้เลยครับ เพื่อลดสภาพคล่องของสหกรณ์ฯ ลงบ้าง และที่กำลังทำคือ ขยายเงินกู้สวัสดิการจาก 700,000 บาท เป็น 1,000,000 บาท เพื่ออุดหนุนสภาพคล่องในระบบ และแก้ปัญหาดอกเบี้ยขาลงครับ และที่กำลังจะดำเนินการคือ หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมาโปะดอกเบี้ยสูงหรือเจรจากับเจ้าหนี้ดอกเบี้ยสูงให้ลดดอกเบี้ยให้กับเรา จะทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นมีเงินปันผลสูงขึ้นครับ นโยบายของเรา ยังเป็นการให้บริการการประหยัด และธรรมาภิบาล และเมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมาได้ประชุมตัวแทนของโรงเรียนเอกชน โรงเรียนละ 2 คน เพื่อรับทราบปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตามนโยบายสมาชิกมีความเท่าเทียมกัน ต้องขอบคุณอาจารย์บังเอิญ อิมจิตร และอาจารย์วิวัฒน์ กองแกน ที่เป็นหัวเรือใหญ่ให้กับสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน

ขอบคุณสมาชิกที่มาร่วมประชุมที่มีใจมาก การประชุมครั้งนี้เป็นต้นแบบของการประหยัด สมาชิกได้รับค่าเดินทางคนละ 200 บาท สหกรณ์ฯจัดอาหารให้คณะกรรมการที่มาประชุมหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้ลดเบี้ยประชุมลงกว่าเดิม

อีกเรื่องหนึ่งที่อยากหารือกับสมาชิก คือ ทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ หรือที่ดิน เราถือครองไว้จำนวนหลายแปลง ถ้าเราขายไปบางส่วน เพื่อจะนำเงินมาแก้วิกฤตการณ์ของสหกรณ์ฯได้อย่างยั่งยืน เช่นที่ ไทรน้อย และที่จังหวัดน่าน สหกรณ์ฯต้องมีภาระเข้าไปดูแลถ้ามีการขุดดินหรือถูกรังไปขาย จะทำให้ที่ดินเราเสื่อมราคา แต่ถ้าขายจะต้องทำตามข้อบังคับและโปร่งใส เงินที่ขาย เช่น ที่จังหวัดน่าน พันกว่าไร่ ราคาประเมินประมาณ 54 ล้านบาท ถ้าขายได้ซัก 80 ล้านบาท หรือที่ไทรน้อย 12 ไร่ มาประกันเงินกู้สหกรณ์ฯไว้ 5.4 ล้านบาท ถ้าขายแล้วทำให้เราได้กำไร ก็จะดำเนินการรับส่วนสถานที่ตั้งสหกรณ์ฯสำคัญมากครับ ผมไม่คิดขายตามที่หาเสียงไว้ ให้สมาชิกสบายใจได้ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับ โอกาสหน้าพบกันใหม่

สวัสดิ์





**ไว้สติครับสมาชิกทุกท่าน ฉบับนี้ผมขอพูดในเรื่องสามสิ่งที่ต้องใช้เงินลงทุนเพื่อชีวิต การลงทุนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ และสังคมของท่านสมาชิก**

เราต่างทำงานหาเงินให้ได้มากๆ เพื่อเลี้ยงชีวิตและคิดถึงอนาคตที่วาดฝัน แต่หลายคนก็เลือกที่จะใช้เงินเพื่อสนองความฝันหลายๆอย่างไปตามกระแสในสิ่งที่ไม่ใช่ความต้องการจริงของเราเลย แล้วอะไรที่เราควรจะเสียเงินเพื่อความต้องการจริงๆ ของเรา

**1. บ้าน** บ้านคือสิ่งที่เราควรจะมีเป็นอันดับต้นๆ ของชีวิต หากคุณยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง ไม่อยากแย่งสมบัติกับพี่น้อง การออกมาหาที่อยู่อาศัยก็เป็นเรื่องจำเป็นของชีวิตจริงอยู่ว่าบ้านอาจจะเป็นภาระที่หนักกระยะยาว แต่ก็เพื่อความมั่นคงกระยะยาวด้วยเช่นกัน บางคนคิดว่าผ่อนบ้านแล้วจะไม่ได้เที่ยวต่างประเทศ ไม่ได้ซื้อของที่อยากจะได้ ไม่ต้องกลัวหกรอกครีบว่าจะไม่ได้เที่ยว เพราะถึงเวลาธรรมชาติความรับผิดชอบ และการไต่หาความก้าวหน้าหาอาชีพเสริมหางานที่ดีทำ จะช่วยให้เราผ่านพ้นปัญหาทางการเงินเหล่านี้มาได้เอง แล้วเมื่อคุณหันกลับไปมองช่วง 10 ปีแรกของการทำงานที่ผ่านมามีคนที่คุณคิดว่าใครหลายๆคนมาไกลทั้งในเรื่องความรับผิดชอบและความมั่นคงของชีวิต

**2. ครอบครัว** หากคุณมีพ่อแม่จงดุแลท่านเท่าที่จะทำได้ และหากคุณมีภรรยาและลูกๆ จงดุแลพวกเขา รวบรวมมีร่างกายและจิตวิญญาณเดียวกัน บุคคลเหล่านี้คือคนที่ควรค่าแก่การใช้เงินเพื่อความสุขร่วมกัน คุณอาจมีมิตรแท้มากมายที่ช่วยให้คุณก้าวหน้าในอาชีพการงานและ

ปรับทุกข์ แต่มีเพียงไม่กี่คนจะอยู่ข้างกายคุณเมื่อยามแก่ชรา เจ็บป่วย และผิดหวังในเรื่องต่างๆ

**3. สุขภาพ** “เราทำงานหาเงินมากมายเพื่อนำเงินก้อนนั้นมารักษาตัวเองที่ทรุดโทรมเพราะหักโหมทำงานหนัก” หากคุณรู้ตัวเองว่าทำงานหนัก การลงทุนเพื่อสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็ค่าพิตเนสออกกำลังกายใกล้ที่ทำงาน ค่าวิตามิน และค่าดูแลสุขภาพต่างๆ ล้วนจำเป็นอย่างยิ่งและไม่ควรละเลยไปแม้แต่เรื่องเล็กน้อย เช่น การทำฟัน หรือนวดกล้ามเนื้อผ่อนคลายความเครียดบ้าง จะช่วยให้คุณพร้อมสำหรับการทำงานให้ถึงเป้าหมายชีวิตต่อไป

ผ่านไปแล้ว 4 เดือน สำหรับการบริหารกิจการของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 57 นโยบายของคณะกรรมการชุดนี้ต้องการจะทำให้ยอดเงินปันผลสูงขึ้น ซึ่งมีปัจจัยด้านลบหลายๆด้าน ซึ่งสหกรณ์ฯ ประสบอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ คดีนำเงินไปลงทุนซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรในการคลี่คลายวิกฤตินี้ คณะกรรมการดำเนินการจึงมีความจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทุกๆด้านของสหกรณ์ฯ และดอกเบียเงินฝากของสหกรณ์ฯ ก็อยู่ในระดับสูงกว่าธนาคารพาณิชย์มากในปัจจุบัน จึงเป็นรายจ่ายสำหรับสหกรณ์ฯค่อนข้างมากตัวหนึ่ง หากมีการขึ้นอัตราดอกเบียเงินกู้ สมาชิกส่วนใหญ่จะกระทบมากกว่า และไม่เป็ผลดี จึงมีมติลดดอกเบียเงินฝากลงตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ส่วนดอกเบียเงินกู้ยังอยู่ในอัตราเดิม

ปัจจุบันสหกรณ์ฯมีสมาชิกสามัญ 11,482 คน สมาชิกสมทบ 1,350 คน รวมเป็น 12,832 คน มีหุ้น 2,725 ล้านบาท ทุนสำรอง 226 ล้านบาท มียอดเงินฝาก 3,909 ล้านบาท มีทุนดำเนินงาน 8,077 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 40.93 ล้านบาท ซึ่งสถานการณ์ในด้านการเงินสหกรณ์ฯเรายังมีสภาพคล่องอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ทั้งในด้านเงินกู้และเงินฝากได้ตามปกติ



## เรียน เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ที่เคารพรักทุกท่านครับ

ฉบับนี้จะขอ งดกล่าวถึงเรื่องคดีความต่างๆ ของสหกรณ์ฯ แต่จะนำเสนอข้อมูลทั่ว ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ซึ่งจะ เป็นช่องทางให้สมาชิกจะได้รับทราบบริบทต่าง ๆ เหมือนกับคณะกรรมการดำเนินการทราบเพื่อสมาชิกท่านใดมีแนวทางหรือมุมมองที่ดีๆ จะได้ร่วมคิดร่วมบริหารสหกรณ์ร่วมกับคณะกรรมการครับ

ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมาของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 57 ขอรายงานให้ทราบดังนี้ครับ

**ประเด็นแรกเรื่อง** ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสมาชิกสามัญจำนวน 11,517 คน และสมาชิกสมทบ จำนวน 1,351 คน รวมมีสมาชิกทั้งสิ้น 12,868 คน

- **ทุนดำเนินงาน** มี 8,046.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 13.77 ล้านบาท เป็นผลมาจาก

1. เงินรับฝาก เพิ่มขึ้น 45.73 ล้านบาท
2. เงินกู้ยืม (ลดลง) 20.55 ล้านบาท
3. ทุนเรือนหุ้น (ลดลง) 33.68 ล้านบาท
4. หนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น 9.27 ล้านบาท

ประกอบกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ได้โอนเงินปิดบัญชีเงินกู้ยืมดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 101,879,219.18 บาท (เงินต้น 101,400,000.00 บาท ดอกเบี้ย 479,219.18 บาท) ทำให้สถานะทางการเงินของสหกรณ์ฯ มีสภาพคล่องมากขึ้น และสหกรณ์ได้หาช่องทางนำเงินไปลงทุน เพื่อให้เกิดรายได้กับสหกรณ์ฯ ต่อไป

**ประเด็นที่สอง** จากปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีกำไรค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบกับปีนี้สหกรณ์ฯ มีค่าใช้จ่ายที่รองรับอยู่เป็นจำนวนมาก ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การตั้งค่าเพื่อหนี้จะสูญกรณีสลากกินแบ่ง จำนวน 49.81 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามโครงการ 2-6 ที่จะครบกำหนดในสิ้นปี ประมาณ 51.35 ล้านบาท และค่ารายการการปรับปรุงบัญชีสินี เช่น การตั้งสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่, การคิดค่าเสื่อมราคา เป็นต้น อีก ประมาณ 4 ล้านบาท จะเห็นได้ว่า สหกรณ์ฯ มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว

ประมาณ 104.35 ล้านบาท

ท่าน ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย ประธานสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 57 จึงกำหนดนโยบายแนวทางการเพิ่มรายได้ / ลดค่าใช้จ่ายในสหกรณ์ฯ ตาม ได้ดำเนินการดังนี้

1. **การขยายวงเงินกู้สวัสดิการ และขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ**ของสมาชิก วงเงินกู้สวัสดิการ จาก 700,000.00 บาท เป็น 1,000,000.00 บาท เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกสามารถกู้เงินกับสหกรณ์ฯ ได้ และสหกรณ์ฯ จะเพิ่มรายได้ โดยได้รับดอกเบี้ยรับจากสมาชิกเพิ่มขึ้น

2. **ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระให้แก่สมาชิกอัตราจ้างสมาชิกสังกัดเอกชน และสมาชิกหน่วยชำระเอง เป็น 300 งวดทุกประเภทสัญญา** เท่ากับสมาชิกที่เป็นข้าราชการ โดยถ้าสมาชิกท่านใดประสงค์จะขยายงวดเป็น 300 งวด ให้ยื่นกู้ใหม่ตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ฯ สำหรับสมาชิกที่อยู่หน่วยชำระเองซึ่งไม่สามารถทำการยื่นกู้ใหม่ได้ เนื่องจากผิดหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ กำหนด ให้ทำบันทึกขอขยายงวด โดยให้ผู้ค้าประกันลงชื่อยินยอม ทั้งนี้ เพื่อลดอัตราการเกิดหนี้ NPL และช่วยเหลือนสมาชิกให้มีความสามารถในการส่งชำระหนี้ได้มากขึ้น

3. **การกู้เงินโครงการเงินกู้สุขใจ** โดยสมาชิกต้องมีรายได้สุทธิไม่ต่ำกว่า 3,500 บาท ซึ่งวงเงินสูงสุดที่สามารถกู้ได้ถึง 100,000 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกฯ สามารถยื่นเรื่องแล้วจะได้รับเงินกู้ในวันถัดไป คนค้าใช้เพียง 1 ท่านสำหรับข้าราชการ และคนค้า 2 ท่านสำหรับสมาชิกเอกชน ลองศึกษาคุณสมบัติแล้วมายื่นกู้กันนะครับ

**ซึ่งข้อ 1 และข้อ 2 อยู่ระหว่างการร่างระเบียบรองรับของคณะกรรมการฯ และจะได้ประกาศใช้ต่อไป ขอให้สมาชิกใจเย็นๆ อีกนิดนะครับ**

**ประเด็นที่สาม** นายทวิ วงศ์ศิริประเสริฐ สังกัดข้าราชการบำนาญ ประสบอุบัติเหตุได้รับความเสียหายหลายรายการ โดยเฉพาะชั้น 1 ของบ้านเสียหายเกือบทั้งหมด เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559 คณะกรรมการมีมติให้ใช้ทุนสาธารณประโยชน์ จำนวน 10,000 บาท มอบให้สมาชิกดังกล่าว



## ติดตามหนี้สิน หนี้ประชาชนได้

นายวิวัฒน์ กองแกน 093-026-7943

**สวัสดีครับ** สวัสดีครับ ครู อาจารย์ และเพื่อนๆ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ที่เคารพรักทุกท่าน

ตามที่คณะกรรมการฝ่ายติดตามหนี้สินได้ดำเนินการติดตามหนี้สินจากสถาบันการเงินต่างๆ ที่กู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนนทบุรี จำกัด ไปนั้น ขณะนี้เป็นที่น่ายินดี ที่สถาบันการเงินต่างๆ ได้คืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นปกติอย่างดี และสถาบันการเงินที่ค้างชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ย

ฝ่ายติดตามหนี้สินไม่ได้นั่งนอนใจได้ติดตามหนี้สินที่สถาบันการเงินค้างชำระและได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง สถาบันการเงินต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นทางคณะกรรมการฝ่ายติดตามหนี้สินขอให้ ครู อาจารย์ เพื่อนสมาชิกทุกท่านมีความมั่นใจในความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด เราจะทำทุกอย่างที่จะรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกให้เกิดประโยชน์ให้สมาชิกมีความสุขตลอดไป และผมขอรายงานผลการติดตามหนี้สินประจำ เดือนมกราคม 2559 ให้ทราบดังนี้

### รายงานการติดตามหนี้สินประจำเดือนมกราคม 2559

ถูกหนี้ชำระหนี้ต่อเนื่อง	จำนวน 143 ราย	ได้รับชำระหนี้	1,507,063.24 บาท
ถูกหนี้ชำระหนี้รายใหม่	จำนวน 92 ราย	ได้รับชำระหนี้	4,519,366.50 บาท
<b>รวมเป็นเงินที่ได้รับชำระหนี้</b>			<b>6,026,429.75 บาท</b>
<b>สรุปในการติดตามหนี้สินเดือนพฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2559</b>			<b>13,597,544.25 บาท</b>
<b>รวมเป็นเงิน</b>			<b>13,597,544.25 บาท</b>



## มุมนำนาย และ ชมรมผู้สูงอายุ

นายวิทยา น้อยประเทศ 081-778-2596

ในอุดมการณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนันธ์บุรี คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๕๗ มีหลักการให้การส่งเสริมกับสมาชิกได้มีการออมทรัพย์ไว้ในรูปเรือนหุ้น และบัญชีฝากออมเงิน เพื่อผลตอบแทนตามระยะเวลา จนขณะนี้ก็มีเงินออมและ เงินฝากจากสมาชิกเข้าสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนันธ์บุรีมากจนเกินดุลในระบบการเงิน นั่นเป็นสิ่งที่ดีแสดงถึงความเข้มแข็ง ความเชื่อมั่นของสมาชิกต่อองค์กร ดังนั้นคณะกรรมการดำเนินการต้องจัดการบริหารเงินทุนเหล่านี้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์ฯ และมวลสมาชิก ทั้งนี้ได้มีมติคณะกรรมการดำเนินการออกมา ในมาตรการในเรื่อง การลดดอกเบี้ยบัญชีรับฝากเงินลง ๕๐ สตางค์ ในทุกบัญชี (เว้นบัญชีมีเงื่อนไข) ทั้งในเรื่องบริการเงินกู้แก่สมาชิก “โครงการเงินกู้สุขใจ ” ลงสู่มวลสมาชิกได้กู้เงินใช้ได้ตามความจำเป็นตามเงื่อนไขและมีสัญญาผู้ต้องมีบุคคลค้ำประกัน มีเงินคงเหลือสามารถชำระหนี้ได้ โดยกู้เงินตามคุณสมบัติ สมาชิกมีสิทธิกู้รายละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท อีกเรื่องขอแจ้งไว้ล่วงหน้าก่อนเลย ว่าเป็นข่าวดีว่าในเร็วนี้สมาชิกที่ต้องการกู้เงินไปพัฒนาคุณภาพชีวิต โปรดรอด้วยทางคณะกรรมการดำเนินการจะแก้ไขระเบียบเงินกู้ให้กู้ได้เงินก้อนโตขึ้น จ่ายดอกเบี้ยไม่สูงแต่เวลาการชำระหนี้สั้นขึ้น

การบอกเล่าวันนี้ไม่ได้เชิญชวนให้สมาชิกกู้เงินนะครับ แต่ทั้งนี้แล้วแต่ละเหตุปัจจัยของสมาชิกเอง ย่อมมีเหตุผลและความจำเป็นแต่ละคน แต่ละครอบครัวต่างกันไป แต่ที่ฟังของสมาชิกนั่นคือ “สหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนันธ์บุรีจำกัด” เป็นสถาบันการเงินขององค์กรครู และการศึกษาจังหวัดนนทบุรี

ที่ให้บริการเป็นที่พึ่งด้านการเงินแก่สมาชิกได้ตลอดมา ดังคำกล่าวว่ายามมีเราฝาก ยามยากเราถอน ยามไม่มีขอกู้ยืมก่อน แล้วจัดผ่อนชำระให้ตามเวลา คิดว่าไม่มีสถาบันการเงินไหน มาช่วยเหลือดูแลสมาชิกครูเราจริงจังแน่ มีแต่คอยดูแลคนที่รังเกียจดูว่าครูมีหนี้สินมากเสมอ แต่ครูเรามีสหกรณ์ฯ แล้วไม่ต้องหนีไปพึ่งที่อื่นๆ อีกแล้ว เมื่อใดต้องการจะใช้จ่ายเงิน จะออมฝากเงินกับสหกรณ์ฯ สมาชิกได้รับการดูแลให้บริการแบบฉันทมิตรที่ร่วมวิชาชีพเดียวกัน ขอให้บอกมาทางสหกรณ์ฯ ยินดีจัดให้สมาชิกได้ แต่ความเข้มแข็ง ความเชื่อมั่นของสมาชิกต่อสหกรณ์ฯ ก็ได้กลับมาแล้วสิ่งที่เกิดตามมาคือผลกำไรจากการประกอบการเป็นประโยชน์คืนสู่สมาชิกมากขึ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนปลายปีสมาชิกได้รับความสุขทั่วกัน

แต่มีคำสอนศาสนาสุภาษิตกล่าวว่า “อัตตา หะเว ชิตัง เสโย” ว่าเรื่อง ชนะตนเอง นั้นแหละประเสริฐที่สุด ว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ ไม่มีใครปรารถนาจะเป็นผู้แพ้ หวังจะเป็นผู้ชนะทุกคน จะกระทำใดๆ ก็หวังจะให้ได้รับชัยชนะ คือประสบความสำเร็จ สมาชิกสหกรณ์ฯ เราต้องมีชัยชนะเหนือใจตนเอง จัดการเงินและบริหารเงินเป็นต้องมีเงินออมฝาก จะใช้เงินกู้เมื่อมีเป้าหมาย ต้องไม่เกินตัวไม่เกินรายได้แล้วอนาคตชีวิตสมาชิกมีความสุข สมบูรณ์ และมีทรัพย์สินมอบลูกหลานแน่นอน เพราะฉะนั้นจึงขอให้มวลสมาชิกเอาชนะตนเองดีกว่าชนะคนอื่น

ความรู้ในฉบับนี้เรื่องควรรู้ กฎหมายการทวงหนี้ ฉบับนี้ประกาศใช้มาแล้วตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นมา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ที่กระทำการทวงหนี้กับลูกหนี้สมาชิกที่ผิดชำระหนี้ ไม่ให้นอกขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้

# เสี่ยงจากเงินกู้

วิทยา ถาวรกันต์ 081-735-9479



## สวัสดิ์ครับ

เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นนทบุรี จำกัด ที่เคารพรักทุกท่าน.... พบกันเช่นเคยใน ฉบับของเดือน มีนาคม 2559 เป็นช่วงของหน้าแล้ง หลังจาก ที่ก่อนหน้าเราได้สัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นมาเป็นช่วงๆ ระยะเวลาหนึ่ง และตอนนี้อากาศก็เริ่มร้อนมากขึ้นเป็นลำดับตลอดเดือนมีนาคม เมษายนและพฤษภาคม และสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ วิกฤติภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ ไม่ว่าจะป็นน้ำเพื่อการเกษตร และน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือน้ำกินน้ำใช้ที่อาจจะขาดแคลนได้ถ้าใช้ กันอย่างไม่สำนึกในการประหยัดน้ำ และเมื่อถึงเวลาไม่มีน้ำกิน น้ำใช้ แล้ว ทุกคนจะเดือดร้อนด้วยกันทั้งหมดนะครับ ซึ่งปีนี้น่าเป็นห่วงจริงๆ

สำหรับเรื่องของสหกรณ์ฯ นั้น ปัจจุบันสหกรณ์ มีสภาพคล่องทางการเงินดี และสามารถให้บริการเงินกู้ แก่สมาชิกได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นในช่วงนี้สหกรณ์ฯ ได้มีการเพิ่ม บริการเงินกู้โครงการใหม่ให้เพื่อนสมาชิกได้พิจารณา ใช้บริการเพื่อความสบายใจ คือ โครงการให้เงินกู้สุขใจ วงเงินให้กู้ 100,000 บาท โดยผ่อนชำระคืนเงินกู้ จำนวน 36 งวด ซึ่งได้ผ่าน มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 57 ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และให้ดำเนินการ ได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 เป็นต้นไป ขอเพียงท่านสมาชิก ปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2558 ตามโครงการดังกล่าว ซึ่งถือว่า กู้ง่าย ได้เงินเร็ว ถูกใจเพื่อนสมาชิก ยินกู้วันนี้ พรุ่งนี้ได้รับเงิน ผ่อนชำระคืนแบบสบายๆ โดยสหกรณ์ฯได้ดำเนินการประกาศแจ้งให้เพื่อนสมาชิก ได้ทราบแล้ว ประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้กู้ ดังนี้

1. ต้องเป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
2. มีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ ไม่ต่ำกว่า 3,500 บาท และสามารถหักชำระหนี้ ณ ที่จ่ายได้

เพื่อนสมาชิกที่มีความสนใจและต้องการกู้ สามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายสินเชื่อสหกรณ์ฯได้ทุกวันทำการได้

เลยนะครับ ก็คงสามารถแก้ปัญหาความเดือนร้อนแก่เพื่อน สมาชิกที่กู้ไปครบทุกรายการแล้ว ให้มีช่องทางได้กู้เพิ่มได้ตาม ความจำเป็นครับ

ส่วนอีกรายการหนึ่งคือ สหกรณ์ฯ จะมีการขยายวงเงินกู้ สวัสดิ์การให้แก่สมาชิก จาก 700,000 บาท เป็น 1,000,000 บาท โดยจะมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 300 งวดพร้อมดอกเบี้ย เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สมาชิกได้มีเงินเพื่อการประกอบอาชีพเสริม มากขึ้นครับ

เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ที่ได้นำเสนอค้างไว้ มาแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบประดับความรู้กันต่อไป ครับ

## หน้าที่ทั่วไปของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

- 1) เข้าประชุมคณะกรรมการดำเนินการทุกครั้ง เพราะทุกคนมีส่วนรับผิดชอบ ไม่ว่าตนเองได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม
- 2) คณะกรรมการดำเนินการจะต้องทำงานให้สหกรณ์ด้วยความซื่อสัตย์ เสียสละ มีความเป็นธรรม และจะต้องรับผิดชอบต่อการละเลย ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน
- 3) ยอมรับและสนับสนุนมติ หรือข้อตกลงใจซึ่งเป็นเสียงข้างมาก ของคณะกรรมการดำเนินการ
- 4) ระวังเสมอว่า คณะกรรมการดำเนินการจะต้องอยู่ภายใต้ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ เช่นเดียวกับสมาชิก
- 5) ทำความเข้าใจงบการเงินของสหกรณ์ เช่น งบดุล งบกำไร ขาดทุน และอื่นๆ
- 6) คณะกรรมการดำเนินการต้องมีความเข้าใจในสัญญาและ ข้อตกลงต่างๆ ที่สหกรณ์มีอยู่ เช่น สัญญาเช่าทรัพย์สิน ข้อตกลง การกู้เงิน สัญญาการซื้อขาย และอื่นๆ
- 7) คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้กำหนดนโยบาย และผู้จัดการ เป็นผู้บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายนั้น ควรกำหนดแบ่งแยก ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการดำเนินการและผู้จัดการ ได้อย่างชัดเจน
- 8) ดูแลให้ผู้จัดการจัดทำงบประมาณในปีถัดไปไว้ล่วงหน้าก่อน เริ่มปีงบประมาณ เพื่อขอความเป็นชอบในที่ประชุมใหญ่
- 9) ทบทวนความก้าวหน้าของสหกรณ์อยู่เป็นประจำ ร่วมมือกับ ผู้จัดการในการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- 10) ต้องศึกษาระบบการทำงานของสหกรณ์ และหาแนวทาง ปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ



# ข่าว จาก สมาคมอาชีพนักกีฬา

สณ.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132  
 สส.อค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการ  
 สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ 02-496-1252  
 นายบังเอิญ อิมจิตร 089-798-3046

**สวัสดิ์ครับท่านสมาชิกสมาคมกีฬาสงเคราะห์สหกรณ์**  
**ออมทรัพย์คุณนทีบุรี**ทุกท่าน ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบ  
 เกี่ยวกับสมาชิกที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  
 แต่ท่านยังสามารถเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาต่อได้ ครับ  
**ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสมาคม**  
**ต่างๆดังนี้**

## 1. ข่าวจากสส.อค. (ครูไทย)

สส.อค. สมาชิกที่ยังค้างชำระค่าสงเคราะห์ศพ  
 ล่วงหน้าประจำปี 2559 สามารถมาชำระเงินพร้อมเขียนใบอุทธรณ์  
 ได้ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2559 ถ้ามาชำระหลังจากเดือน มีนาคม  
 2559 ต้องเสียเงินค่าสมัครสมาชิกใหม่ รวมทั้งยอดเงินที่ค้างชำระ  
 ของแต่ละปีด้วย ยอดชำระหนี้ปี 2559 จำนวน 4,840 บาท

## 2. ข่าวจากสส.ชสอ. (ชุมชนแห่งประเทศไทย)

สส.ชสอ. สมาชิกที่ยังไม่ได้ชำระเงินคงสภาพปี 2559  
 สามารถมาชำระเงินพร้อมเขียนใบอุทธรณ์ ติดต่อสอบถามเป็นราย  
 บุคคล ยอดชำระหนี้ปี 2559 จำนวน 4,820 บาท  
 สมาชิก สส.อค. และ สส.ชสอ. ที่ยังไม่ได้ชำระเงินคงสภาพปี 2558  
 ถ้าเสียชีวิตระหว่างนี้ ทางสมาคมจะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ศพในทุกรณี

## ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ประสานงาน

ณ สมาคมอาชีพนักกีฬาสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรี  
 โทร. 02-969-8841 LINE ID : 02-969-8841

## แจ้งรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจำเดือน จำนวน 6 ราย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	อายุ	สาเหตุการเสียชีวิต	40-50 ปี สหกรณ์ฯ	สณ.นบ.	สส.อค.	สส.ชสอ.
1	นายเรียง มาแจ้ง	95 ปี	ปอดติดเชื้อ	150,000	266,831	576,000	-
2	นายชูป จิตรังษี	88 ปี	ระบบหัวใจล้มเหลว	150,000	266,774	576,000	-
3	นายสถาพร พิมสาร	51 ปี	สภาวะเลือดออกที่ก้นสมอง	สมทบ	266,690	-	-
4	นางสุธาสิณี ปรียาจิตต์	63 ปี	มะเร็งรังไข่	100,000	266,662	-	-
5	นายจำลอง เสาน้อย	60 ปี	ติดเชื้อในกระแสเลือด	150,000	266,323	-	-
6	นายเรียน สุมาลี	88 ปี	มะเร็งตับ	150,000	266,295	-	-



**สวัสดิ์ครับ** ท่านสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน การใช้ชีวิตอย่างสมดุล ทั้งในการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจบ้าง ให้เวลากับตนเอง และให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาจิตใจ ทั้งทางการเงิน ไม่ใช่ดูแลร่างกายอย่างเดียว เดือนนี้ก็ขอส่งความสุขให้คุณทุกท่านนะครับ สำหรับวารสารสหกรณ์ฉบับนี้ก็มีคำถามจากสมาชิกสอบถามกันมาเช่นเคยขอตอบดังนี้

**1 ถาม**  
สวัสดิ์ค่ะ อยากสอบถามโครงการเงินกู้สุจริตค่ะ ว่ามีรายละเอียดเอกสารประกอบอะไรบ้างค่ะ

**ตอบ**  
สวัสดิ์ครับท่านสมาชิก เอกสารประกอบก็มีดังนี้ครับ  
กรุณามายื่นเอกสารด้วยตนเอง

- เอกสารประกอบการกู้เงิน สำหรับเงินกู้สุจริต**
1. คำขอกู้เงินสุจริต
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ ผู้กู้
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้
  4. สำเนาใบสำคัญการสมรส ผู้กู้ (กรณีคู่สมรสหย่าร้างหรือเสียชีวิตต้องแนบเอกสารมาประกอบด้วย)
  5. สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาบัตรข้าราชการของคู่สมรสของผู้กู้

6. สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ค้ำประกัน (กรณีคู่สมรสหย่าร้างหรือเสียชีวิตต้องแนบเอกสารมาประกอบด้วย)
7. หนังสือรับรองการทำงานสำหรับครูเอกชนของผู้ค้ำประกัน
8. หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้ ประทับตราหน่วยงาน
9. สลิปเงินเดือนหรือบัญชีถือจ่ายของผู้กู้ พร้อมเจ้าหน้าที่การเงินรับรองข้อมูลและประทับตราหน่วยงาน
10. หนังสือสัญญาจ้าง (ครูอัตราจ้าง)
11. ใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์
12. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ( ถ่ายให้ชัดเจน 2 ชุด )  
หมายเหตุ - เขียนผิดให้ชัดเจนมา หรือลบ แก้ไข และเซ็นชื่อกำกับ ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด

- คุณสมบัติของผู้กู้**
1. ต้องเป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  2. ต้องมีเงินได้รายเดือนเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 3,500 บาท และสามารถหักชำระหนี้รายเดือน ณ ที่จ่ายได้

- หลักเกณฑ์การให้กู้**
1. สมาชิกที่ประสงค์จะกู้เงินโครงการเงินกู้สุจริตต้องมีผู้ค้ำประกันเงินกู้ดังนี้
    - 1.1 กรณีผู้กู้เป็นข้าราชการใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน และต้องเป็นข้าราชการเท่านั้น
    - 1.2 กรณีผู้กู้สังกัดสถานศึกษาเอกชนใช้ผู้ค้ำประกันสังกัดสถานศึกษาเอกชน 2 คน และต้องมีอายุงานในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการ 1 คน
    - 1.3 กรณีผู้กู้เป็นอัตราจ้างหรือพนักงานราชการที่มีสัญญาจ้าง 1 ปี ผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการ 1 คน
  2. สมาชิก 1 คน สามารถกู้ได้ เพียงครั้งเดียวเท่านั้นตลอดสัญญา
  3. ให้สมาชิกผู้กู้ผ่อนชำระไม่เกิน 36 งวด
  4. การรับเงินกู้ สหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีธนาคารในวันทำการถัดไป (กรณีส่งคำขอกู้วันศุกร์และวันเสาร์ สหกรณ์จะโอนเงินกู้ให้ในวันจันทร์

เงินเดือนคงเหลือ	วงเงินกู้	ชำระแบบธนาคารอัตราดอกเบี้ย 6 % ต่อปี (ชำระ 36 งวด)		
		เงินต้น	ดอกเบี้ย	รวมยอดชำระ
3,500.00	50,000	1,353.25	246.75	1,600
3,800.00	60,000	1,604.00	296.00	1,900
4,100.00	70,000	1,854.75	345.25	2,200
4,400.00	80,000	2,105.25	394.75	2,500
4,700.00	90,000	2,356.00	444.00	2,800
5,000.00	100,000	2,606.75	493.25	3,100

ส่วนแบบฟอร์มใบคำขอกู้เงินสำหรับโครงการเงินกู้สุจริต ท่านสมาชิกสามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ [www.ntbcoop.com](http://www.ntbcoop.com) ได้เลยครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

## ต่อจากหน้า 3

สหกรณ์ฯสำรองเงินไว้เสริมสภาพคล่องสูงมาก เพื่อรองรับการใช้บริการของสมาชิก และตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 สหกรณ์ฯได้จัดทำโครงการเงินกู้สุขใจขึ้นเพื่อบริการแก่สมาชิกที่มีความจำเป็นในการหาแหล่งเงินกู้ระยะสั้นๆ ให้กู้สูงสุดได้รายละ 100,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 3,100 บาท ระยะเวลา 36 งวด อัตราดอกเบี้ยเท่ากับสัญญาเดิมที่สหกรณ์ฯให้กู้คือ ร้อยละ 6 บาทต่อปี นับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับสมาชิกที่มีความจำเป็นในเรื่องของการดำรงชีพ ซึ่งหากมีความประสงค์จะขอกู้โครงการนี้ ติดต่อได้ที่สหกรณ์ฯ ทุกวันทำการครับ ซึ่งผ่านไปแล้ว 31 วัน มีสมาชิกให้ความสนใจขอกู้โครงการนี้ 722 คน เป็นเงินจำนวน 66,800,000 บาท ณ วันที่ 26 มีนาคม 2559 สหกรณ์ฯยังไม่มีเวลาจำกัดในเรื่องนี้ครับ สมาชิกทุกท่านสามารถใช้บริการได้ตามสิทธิของท่าน สหกรณ์ฯได้สำรองเงินไว้สำหรับโครงการนี้มากพอที่จะบริการสมาชิกทุกท่านได้อย่างทั่วถึงครับ

## ต่อจากหน้า 4

ประเด็นสุดท้าย ขอฝากเรื่องทุนส่งเสริมการศึกษาแก่นุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด โดยได้กำหนดดังนี้

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. ทุนระดับปฐมวัย     | ทุนละ 2,000 บาท |
| 2. ทุนระดับประถมศึกษา | ทุนละ 2,000 บาท |
| 3. ทุนระดับมัธยมศึกษา | ทุนละ 3,000 บาท |
| 4. ทุนระดับอุดมศึกษา  | ทุนละ 4,000 บาท |

และได้กำหนดวันดังนี้

- รับใบสมัครบุตรสมาชิกผู้ขอรับทุน วันที่ 21 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2559
- คณะกรรมการพิจารณาทุน วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559
- ประกาศผลการคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559
- มอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559

ขอให้สมาชิกที่มีบุตรเตรียมเอกสารตามประกาศมายื่นภายในกำหนดนะครับ และคอยติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆกันใหม่ฉบับหน้า...ขอบคุณครับ....

## ต่อจากหน้า 7

11) คณะกรรมการดำเนินการต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิก ส่งเสริมให้สมาชิกร่วมมือและทำธุรกิจกับสหกรณ์ รวมทั้งแจ้งข่าวสารให้สมาชิกทราบ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากสมาชิก เพื่อแจ้งให้ผู้จัดการนำไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์

12) คณะกรรมการดำเนินการ ควรหมั่นศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ สหกรณ์กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบของสหกรณ์ การบริหารจัดการสหกรณ์ รวมทั้งความรู้ด้านเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน

ฉบับหน้า จะเสนอเรื่องความรับผิดชอบทางกฎหมายของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ติดตามต่อในฉบับหน้าให้ได้นะครับ สวัสดีครับ

## ต่อจากหน้า 6

เงินออมฝาก จะใช้เงินกู้เมื่อมีเป้าหมายต้องไม่เกินตัวไม่เกิน รายได้แล้วอนาคตชีวิตสมาชิกมีความสุขสมบูรณ์ และมีทรัพย์สิน มอบสู่ลูกหลานแน่นอน เพราะฉะนั้น จึงขอให้มวลสมาชิก เอาชนะตนเองดีกว่าชนะคนอื่น

**ความรู้ในฉบับนี้เรื่องควรรู้** กฎหมายการทวงหนี้ ฉบับนี้ประกาศใช้มาแล้วตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นมา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ที่กระทำการ ทวงหนี้กับลูกหนี้ สมาชิกที่ผิดชำระหนี้ ไม่ให้นอกขอบเขต ที่กฎหมายกำหนดไว้ เมื่อใดสมาชิกเกิดการผิด การชำระหนี้ ผิดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ฯ (นิติบุคคล) แล้วมีการดำเนินการการติดตามทวงหนี้ นั้นเกิดมีสถานะ ภาพบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ เป็นลูกหนี้ขึ้นแล้ว ดังนั้นเจ้าหน้าที่การ ตามทวงถามลูกหนี้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการทวงถามหนี้ อย่างเคร่งครัด ในการทวงถามหนี้สมาชิก ผู้ผิดชำระหนี้ ตามบัญญัติไว้มี ๑๐ ประการ คือ

**ข้อที่ ๑** ต้องไม่ข่มขู่ หรือใช้ความรุนแรง หรือทำร้าย ร่างกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินผู้ผิดชำระหนี้

**ข้อที่ ๒** ต้องไม่ใช้วาจา หรือภาษาที่เป็นการดูหมิ่น ผู้ผิดชำระหนี้

**ข้อที่ ๓** ต้องไม่แจ้ง หรือเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นหนี้ ของผู้ผิดชำระหนี้ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทวงหนี้ ยกเว้น สามี ภรรยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานของสมาชิก

**ข้อที่ ๔** ต้องไม่ติดต่อกับผู้ผิดชำระหนี้โดยไปรษณีย์ เอกสารเปิดผนึก โทรสาร หรือสิ่งอื่นใดที่สื่อให้ทราบเป็นการ ทวงหนี้ ยกเว้น เพื่อจะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล และการบอกกล่าวบังคับจำนอง

**ข้อที่ ๕** ต้องไม่ใช่ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือ ทางธุรกิจของสหกรณ์บนของจดหมายในการติดต่อกับ ผู้ผิดชำระหนี้ที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นการติดต่อเพื่อการทวงถามหนี้

**ข้อที่ ๖** ต้องไม่แสดง หรือใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือรูปแบบที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นการกระทำ ของศาลเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ

**ข้อที่ ๗** ต้องไม่แสดง หรือมีข้อความทำให้เชื่อว่าการ ทวงถามหนี้ เป็นการกระทำโดยนายความ สำนักงานนายความ หรือสำนักกฎหมาย

**ข้อที่ ๘** ต้องไม่แสดง หรือมีข้อความที่ทำให้เชื่อว่าจะถูก ดำเนินคดี หรือจะถูกยึด หรืออายัดทรัพย์สิน หรือเงินเดือน

**ข้อที่ ๙** ต้องไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินอัตราที่ คณะกรรมการกำหนด

**ข้อที่ ๑๐** ต้องไม่เสนอ หรือจูงใจให้ผู้ผิดชำระหนี้ ออก เช็คทั้งที่รู้อยู่ว่าผู้ผิดชำระหนี้อยู่ในฐานะที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้

แค่นี้ทำให้สมาชิกได้เข้าใจว่าเมื่อสหกรณ์ฯ มีการติดตามทวงถามหนี้ จะถือปฏิบัติแบบฉันทมิตร มีความเกื้อกูลต่อกันเสมอ และพึงคิดไว้เสมอว่าเมื่อเราเป็นหนี้ เราก็ต้องใช้คืนเขา เราจะได้ห่างไกลโรคเครดิตบูโรกันครับ

สวัสดิ์

อ้างอิง นายณัฐกร แก้วดี, “คลินิกกฎหมาย”

วารสาร FSCT, ปี ๒๗, ฉ.๓๔๒,

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย.

**ชาวประชาสัมพันธ์**  
 วรรณสูตร พันธุมะเกียรติ  
 089-213-6168

**สวัสดิ์ศรีรับ** สวัสดิ์ศรีรับ ในรอบเดือนที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ได้จัดกิจกรรมที่สำคัญคือ ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 มีการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้แทนสมาชิก ที่มาจากโรงเรียนเอกชน เพื่อป้องกันและลดปัญหาหนี้ศูนย์ที่เกิดจากสมาชิกโรงเรียนเอกชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเป็นอย่างดี และคาดว่าจะลดหนี้ศูนย์ได้รายได้ของสหกรณ์ก็จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปันผลและเฉลี่ยคืน เพิ่มขึ้นตามลำดับ

สมาชิกท่านใด มีข่าวสารที่เป็นประโยชน์อยากจะประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนสมาชิกทราบ เชิญส่งรูปถ่ายพร้อมคำบรรยายมาได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ติดต่อได้ที่ นางสาวสิริกกร ปิยะมาตย์ ได้ครับ



คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด  
 ชุดที่ 57 ปี 2559

เจ้าของที่ปรึกษา	สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด	
บรรณาธิการ	ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย	นายมานัส บวรจางใหม่
กองบรรณาธิการ	นายปัญญา เนิ่งฤทธิ์	นายอภิวัฒน์ จอนแจ้ง
	นายจรัส ตันติพิบูลย์	นายวิทยา กาวารกันต์
	นายวรรณสูตร พันธุมะเกียรติ	ดร.ฉัตรชัย อารามครบุรี
	นายอาทิตย์ บัวทอง	นายวิทยา น้อยประเทศ
	นายบังเอิญ อิมจิตร	นายสงบ สนสิน
	นายวิวัฒน์ กองแกน	นายโสภณ บัวลอย
	นายธนสาร รมะพันธ์ุ	นางพุกมาศ ทับแก้ว

ชุดที่ 57 ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559  
 www.ntbcoop.com  
**สหกรณ์คุณนที**  
 มั่นคง โปร่งใส ทันทสมัย ให้บริการ  
 mail: ntbcop@hotmail.co.th

**นามผู้รับ**

**ไม่ถึงมือผู้รับกรุณาส่งคืน**

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด เลขที่ 776 ถ.รัตนวิบูลย์ ต.บางกระเสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
 โทร. 0 2525 4270-2, 0 2969 8201-2 Fax. 0 2969 8200 www.ntbcoop.com  
 ฝ่ายสินเชื่อโทร 085-336-0202 ฝ่ายการเงิน โทร 085-336-0404 ฝ่ายประมวลผล และฝ่ายกฎหมาย โทร 085-336-0303  
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โทร. 02-969-8841 LINE ID : 02-969-8841 Fax : 0-2969-8200 . LINE ID : 02-969-8200 .  
 E-mail : ntbcop@hotmail.co.th , ntbcop@hotmail.com Facebook : http://www.ntbcoop.com